

Số: 04/CT-VKSTC

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2013

CHỈ THỊ

Về tăng cường công tác thanh tra trong ngành Kiểm sát nhân dân

Công tác thanh tra ngành Kiểm sát nhân dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và xây dựng Ngành nhằm phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị các biện pháp khắc phục, phòng ngừa; đồng thời xử lý hành vi vi phạm pháp luật, quy chế, quy định của Ngành; phát huy nhân tố tích cực, biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân.

Thời gian qua, công tác thanh tra có nhiều cố gắng, đã tập trung thanh tra chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, phát huy những ưu điểm, nhân tố tích cực, góp phần phòng ngừa vi phạm, nâng cao hiệu quả công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ và ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thanh tra ngành Kiểm sát còn bộc lộ những hạn chế, như: Hệ thống thanh tra chưa được hoàn chỉnh; số lượng, chất lượng cán bộ làm công tác thanh tra chưa đáp ứng yêu cầu. Lãnh đạo một số đơn vị nhận thức chưa đầy đủ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của công tác thanh tra Ngành; chưa thực sự quan tâm đến hoạt động thanh tra, có nhiều vi phạm trong quản lý, điều hành, trong thi hành công vụ, hoạt động nghiệp vụ và nội vụ cơ quan, các khiếu nại, tố cáo liên quan đến tập thể, cá nhân trong đơn vị, nhưng việc thanh tra, xác minh làm rõ vi phạm, trách nhiệm còn chưa chủ động, kịp thời; một số việc xử lý chưa nghiêm túc.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên và tăng cường công tác thanh tra nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân các cấp trong thời gian tới, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chỉ thị:

1. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao cần nhận thức đúng về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của công tác thanh

tra Ngành; quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt công tác thanh tra, xác định công tác thanh tra là một trong những nhiệm vụ quan trọng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức kỷ luật và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần tích cực vào việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành.

2. Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ động nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung “Quy chế công tác thanh tra, kiểm tra trong ngành Kiểm sát nhân dân”; xây dựng “Quy chế Đoàn thanh tra” và quy trình nghiệp vụ, hệ thống biểu mẫu văn bản về hoạt động thanh tra; tổ chức tập huấn để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra trong Ngành.

Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng “Quy định hình thức xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân” trình lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành, xác định rõ những vi phạm phải được xem xét kiểm điểm, xử lý, mức độ, hình thức xử lý kỷ luật và trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trong việc tổ chức kiểm điểm, xử lý vi phạm thuộc thẩm quyền nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, hiệu quả công tác chuyên môn và kỷ cương, kỷ luật trong Ngành.

Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức Cán bộ và Cục Điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao xây dựng “Quy chế phối hợp trong việc kiểm tra, xác minh, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và kiến nghị phản ánh về vi phạm liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Kiểm sát nhân dân” để phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm xử lý và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị.

3. Khẩn trương kiện toàn hệ thống Thanh tra ngành Kiểm sát nhân dân. Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ hoàn thành Đề án “Tăng cường tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ thanh tra ngành Kiểm sát nhân dân” nhằm chủ động, kịp thời thực hiện nhiệm vụ thanh tra theo yêu cầu công tác quản lý và quy chế hoạt động của Ngành.

Tăng cường biên chế và nâng cao chất lượng cán bộ Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao đảm bảo có phẩm chất chính trị tốt, bản lĩnh vững vàng, có kinh nghiệm và kỹ năng nghiệp vụ để thực hiện tốt công tác quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra và hiệu quả thanh tra nghiệp vụ, thanh tra công vụ, thanh tra giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức trong Ngành.

4. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các cấp, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chủ động tự kiểm tra ở từng cấp kiểm sát, từng đơn vị nghiệp vụ nhằm tăng cường trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, trong hoạt động công vụ; xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp cán bộ vi phạm kỷ luật hoặc để xảy ra oan, sai.

Đơn vị, cấp kiểm sát nào để xảy ra vi phạm, đơn khiếu nại, tố cáo trong nội bộ kéo dài, không được thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm túc thì Thủ trưởng đơn vị, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp đó phải chịu trách nhiệm trước Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

5. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra nghiệp vụ, thanh tra công vụ theo kế hoạch và đột xuất. Thanh tra nghiệp vụ tập trung theo chuyên đề vào những lĩnh vực, loại việc dễ phát sinh vi phạm, những vụ, việc có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật hoặc có đơn, thư của nhân dân phản ánh về vi phạm có liên quan đến cán bộ kiểm sát. Chủ động tiến hành thanh tra công vụ về công tác quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản nhà nước; về trách nhiệm xử lý đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành công vụ, sử dụng trang phục và thực hiện các quy tắc ứng xử trong Ngành. Nâng cao chất lượng và giải quyết kịp thời đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức trong Ngành. Xử lý nghiêm các trường hợp tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy chế, quy định của Ngành.

6. Công tác thanh tra có sự phối hợp chặt chẽ với công tác tổ chức, cán bộ, với các đơn vị nghiệp vụ trong Ngành để thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành ở từng đơn vị. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa Thanh tra và Ủy ban kiểm tra của Đảng uỷ các cấp, đảm bảo xử lý công việc theo đúng chức năng, thẩm quyền, kịp thời, chính xác, đạt hiệu quả cao.

7. Khi tiến hành thanh tra phải tuân thủ pháp luật, quy chế, quy định của Ngành; thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tránh tràn lan, giải quyết dứt điểm từng vụ việc; kết luận thanh tra đảm bảo khách quan, trung thực, làm rõ những ưu điểm, hạn chế, vi phạm; tháo gỡ những khó khăn; xử lý, giải quyết hiệu quả các vụ việc, công khai kết quả xử lý vi phạm.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, thực hiện nghiêm túc, kịp

thời kết luận, kiến nghị thanh tra có liên quan đến đơn vị; áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền để xử lý đối với tập thể, cá nhân có hành vi vi phạm; khắc phục kịp thời sơ hở, yếu kém trong công tác quản lý.

8. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị này. Định kỳ sáu tháng, một năm báo cáo kết quả công tác thanh tra, kiểm tra và việc xử lý vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị về Viện kiểm sát nhân dân tối cao (qua Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao).

Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi, tổng hợp kết quả việc thực hiện Chỉ thị này báo cáo Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương căn cứ Chỉ thị này để triển khai thực hiện trong hệ thống Viện kiểm sát quân sự các cấp.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo VKSNDTC;
- Các đơn vị thuộc VKSNDTC;
- VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VKSQS TW;
- Lưu: VT, TTr.

VIỆN TRƯỞNG


Nguyễn Hoà Bình